



คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 2974
วันที่ 08-08-2565
เวลา 16.46 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๖

ที่ อว.๐๖๕๕.๑๙/๑๓๕๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจในการเสนอผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติกรอบระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษา กำหนดไว้เดิมไปพลางก่อน นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผู้ขอประเมินสามารถแสดงความประสงค์เพื่อขอเสนอผลงานได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑ (ลักษณะผลงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน และลักษณะการเผยแพร่ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒)

๒. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากผู้ขอประเมินประสงค์จะขอเสนอผลงานตามเกณฑ์ใด ปริมาณผลงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน และการเผยแพร่ผลงาน ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นั้น ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ

กบค. ชักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอ
ผลงานเพื่อประเมินบุคคลแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เห็นควรมอบงานบุคลากร ปชส. ให้
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุนทราบ

วรจันท์
9 ส.ค. 65

9 ส.ค. 65

๙ ส.ค. ๖๕

(นางสฤณี หมดหมั่น)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

๑๐ ส.ค. ๖๕

ผลงานสำหรับการขอรับรางวัลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระดับตำแหน่ง	ผลงานที่เสนอตามเกณฑ์เดิม (มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 10 ส.ค. 2552)			ผลงานที่เสนอตามเกณฑ์ใหม่ (ข้อบังคับ พ.ศ. 2563)		
	ผลงานที่นำเสนอ	สัดส่วนการมีส่วนร่วม	ลักษณะการเผยแพร่	ผลงานที่นำเสนอ	สัดส่วนการมีส่วนร่วม	ลักษณะการเผยแพร่
ชำนาญการ	เสนอผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 1. คู่มือการปฏิบัติงาน	ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมในผลงานที่เสนอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดำเนินการหลัก	1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ หรือ 2. จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง	1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก และ 2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย	ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมในผลงานรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ ต้องมีส่วนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก 1.1 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ หรือ 1.2 จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 2. งานวิจัย 2.1 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หรือ 2.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย หรือ 2.3 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ 2.4 จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 3. งานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ 3.1 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ 3.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ 3.3 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ 3.4 จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
	2. บทความ		1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ หรือ 2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ 3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ			
	3. หนังสือ		1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ หรือ 2. จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง			
	4. งานวิจัย		1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หรือ 2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย หรือ 3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ 4. จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง			
	5. ผลงานลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล)		1. เผยแพร่โดยได้มีการนำไปใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง หรือ 2. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ หรือการจัดแสดง หรือ 3. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์			

ระดับตำแหน่ง	ผลงานที่เสนอตามเกณฑ์เดิม (มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 10 ส.ค. 2552)			ผลงานที่เสนอตามเกณฑ์ใหม่ (ข้อบังคับ พ.ศ. 2563)				
	ผลงานที่นำเสนอ	สัดส่วนการมีส่วนร่วม	ลักษณะการเผยแพร่	ผลงานที่นำเสนอ	สัดส่วนการมีส่วนร่วม	ลักษณะการเผยแพร่		
ชำนาญการพิเศษ	เสนอผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง	ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมในผลงานที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดำเนินการหลัก	1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ หรือ	1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ สิ่งวิเคราะห์ 1 เรื่อง และ	ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมในผลงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	1. งานเชิงวิเคราะห์ หรือสิ่งวิเคราะห์ 1.1 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ 1.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ 1.3 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ 1.4 จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง		
	1. คู่มือปฏิบัติงาน		2. จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง				2. งานวิจัย หรือ*ผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 1 เรื่อง/รายการ	1.1 เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ หรือ
	2. บทความ		1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ หรือ				* สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานด้านศิลปะ ตกแต่ง	1.2 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ
	3. หนังสือ		2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ				ซ่อมบำรุง ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย	1.3 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ
	4. งานวิจัย		3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ				1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ หรือ	1.4 จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
5. ผลงานลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล)	1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หรือ	2. จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง	2. งานวิจัย	2.1 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หรือ	2.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย หรือ	2.3 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ	2.4 จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง	
	2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย หรือ	3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ หรือ	3. ผลงานลักษณะอื่น	3.1 เผยแพร่โดยการนำไปใช้ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก	3.2 เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง	3.3 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์		
	3. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์	4. จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง						
	1. เผยแพร่โดยได้มีการนำไปใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง หรือ	5. ผลงานลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล)						
	2. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ หรือ การจัดแสดง หรือ							
	3. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์							